
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุป

ดังที่ทราบแล้วว่าในปัจจุบันเพิ่งเริ่มมีการคำนึงถึงค่า OTTV/ RTTV ของกรอบอาคาร 
อย่างแพร่หลายในประเทศไทย แต่เน่ืองจากคำ OTTV/ RTTV มิได้เป็นดัชนีท่ีบ่งช้ีถึงการใช้ 
พลังงานภายในอาคารที่สมบูรณ์ จึงควรให้มีการคำนวณคำ OTTV/ RTTV ของอาคารไปพร้อม 
กับการประเมินกา?ใช้พลังงานในอาคาร เพื่อให้ผู้ออกแบบเกิดความเช้าใจที่ดียิ่งขึ้นในด้านการใช้ 
พลังงานในอาคาร แต่ในปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณค่า OTTV/ RTTV และโปรแกรม 
ประเมินการใช้พลังงานในอาคารที่มีอยู่ก็มีรูปแบบของการป๋อนข้อมูลและการแสดงผลที่ก่อให้เกิด 
ความไม่สะดวกในการใช้งานในช่วงของการออกแบบในขึ้นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ออก 
แบบที่มีประสพการณ์น้อยทางด้านพลังงาน อีกทั้งยังไม่มีโปรแกรมใดในปัจจุบันที่มีทั้งการ 
คำนวณค่า OTTV/ RTTV และการประเมินการใช้พลังงานในอาคารไปพร้อมกัน

จากการวิจัยทั้งหมดที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าโปรแกรมที่มีกา?ประเมินการใช้พลังงาน 
ในอาคารโดยละเอียดนนจะมีความซับช้อนในการคำนวณ และใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากในการ 
คำนวณในขึ้นตอนต่างๆ อีกทั้งยังมีความละเอียดของข้อมูลเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดความไม่ 
สะดวกในการใช้งาน ทังในการป้อนข้อมูล และการแสดงผล ซึ่งทำให้มีความจำเป็นที่ผู้ออกแบบ 
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องต่าง  ๆ ทุกเรื่องที่เกี่ยวช้อง ผู้ออกแบบ (ซ่ึงส่วนใหญ่จะมี 
ประลพการณ์น้อยทางด้านพลังงาน) จึงไม่ได้รับความสะดวกในการนำโปรแกรมดังกล่าวไปใชใ้น 
การออกแบบในข้ึนต้น

ดังทั้นเพื่อให้เป็นโปรแกรมที่ผู้ออกแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจใน 
การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในช่วงของการออกแบบขึ้นต้นได้โดยสะดวก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในส่วนของกรอบอาคารซึ่งเป็นส่วนที่สถาปนิกมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง จึงต้องเป็น 
โปรแกรมที่มีการป้อนข้อมูลเช้าส่โปรแกรมที่น้อยโดยใช้การกำหนดข้อมูลต่างๆในการคำนวณโดย
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อัตโนมิติ (Default) เข้ามาช่วย เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำการคำนวณการใช้พลังงานในอาคารได้ 
ในระดับหนึ่ง และต้องเป็นโปรแกรมที่มีขั้นตอนในการคำนวณที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ป้อนเข้าส่ 
โปรแกรมและให้ผลการคำนวณที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง อีกที่'งให้มีการแสดงผลที่ผู้ออกแบบ 
ลามารถทำความเข้าใจได้โดยสะดวก เพื่อให้ผู้ออกแบบเข้าใจถึงภาพโดยรวมของการใช้พลังงาน 
ที่งหมดภายในอาคารได้โดยสะดวก จึงจะช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถดัดสินใจในการออกแบบ
อาคารที่เหมาะสมในการประหยัดพลังงานได้ในที่สุด

รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรมที่ใข้ในการคำนวณค่า OTTV/ RTTV และการ 
ประเมินการใช้พลังงานในอาคาร มีดังต่อไปน้ี

1) ลัดให้โปรแกรม (วาTV/ RTTV มีการใช้งานที่สะดวก โดย
1.1) ใช้การป้อนข้อมูลวัสดุกรอบอาคารโดยการเลือกชุดข้อมูลที่ลัดเป็น 

หมวดหมู่ตามชนิดของกรอบอาคาร แทนการป้อนข้อมูลทีละขั้นวัสดุเช่นเดิม เพื่อลดกา?ป้อน 
ข้อมู ลกรอบอาคารให้น้อยลง โดยการลดการปั อนข้อมู ลในส่ วนท่ี เป็นข้อมู ลทางวิ ชาการ 
(Technical Term) ให้เป็นค่าท่ีกำหนดไว้ในฐานข้อมูลของโปรแกรม (Default)

1.2) แสดงการวิเคราะห์แนวทางการปรบปรุงกรอบอาคารโดยลัตโนมิติ ใน 
กรณีที่เมื่อทำกา?คำนวณแล้วกรอบอาคารมีค่า OTTV/ RTTV สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และให้มีการ 
แสดงผลค่า OTTV/RTTV ในรูปของแผนภูมิ เพ่ิมเติมจากการแสดงผลของโปรแกรม OTTV/ RTTV 
ที่มีอยู่เดิมที่เป็นแต่เพียงตารางตัวเลขเท่านั้น

2) เชื่อมโยงการคำนวณค่า OTTV/ RTTV กับการประเมินการใช้พลังงานในอาคาร 
โดย

2.1) ใช้การประเมินการใช้พลังงานแบบ Single Zone เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับการป้อนข้อมูลกรอบอาคารในการคำนวณค่า OTTV/ RTTV ที่มีลักษณะเป็น Single Zone เช่น 
เดียวกัน

2.2) ใช้การตงค่าต่างๆที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล (Default) เพ่ือใช้ในการ 
คำนวณ โดยลัดฐานข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่แยกตามประเภทของอาคารเพื่อช่วยลดการป้อนข้อมูล 
ในด้านต่างๆลง ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ออกแบบในการใช้โปรแกรมในช่วงของการออก 
แบบข้ันต้น
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3) ให ้ม ีการแสดงผลที่ช ่วยให ้ผ ู้ออกแบบสามารถพิจารณาออกแบบอาคารที่ม ี 
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้โดยสะดวก โดย

3.1) ใช้การแสดงผลการประเมินการใช้พลังงานในอาคารในรูปแบบของ 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ออกแบบสามารถทำความเช้าใจได้โดยสะดวก และผู้ 
ออกแบบสามารถนำการแสดงผลค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคารด้งกล่าว ไปเป็นเกณฑ์เบื้องต้น 
ในการเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบอาคารในแต่ละแนวทาง เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการ 
ออกแบบอาคารประหยัดพลังงานได้

3.2) ลัดให้มีการแสดงผลกา?ประเมินกา?ใช้พลังงานในอาคารในรูปแบบ 
ของพลังงานที่อยู่ในลักษณะของแผนภูมิ เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบลามารถทำความเช้าใจได้โดย 
สะดวกมากขึ้นกว่าการแสดงผลในลักษณะของตารางตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียว

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากระยะเวลาในการวิลัยที่ม ีอยู่จำกัด ประกอบกับในกา?ศึกษาแนวทางการ 
พัฒนาโปรแกรมจะเกี่ยวช้องกับเรื่องต่างๆหลายด้าน ทำให้ไม่สามารถทำการวิลัยในรายละเอียด 
ในด้านต่างๆได้ทั้งหมด ด้งนั้นจึงมีเรื่องที่น่าสนใจที่การวิลัยนี้ยังมิได้มีการศึกษาที่ครอบคลุมถึง 
ได้แก่

1 ) การแจ้งเตือนของโปรแกรมควรมีมากกว่าการแจ้งเตือนเมื่อมีการคำนวณค่า OTTV/ 
RTTV แล้วปรากฎว่ามีผลการคำนวณที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เช่นการแจ้งเตือนของโปรแกรมเม่ือ 
มีการป้อนค่าต่างๆที่ใช้ในการคำนวณที่ผิดปกติ เช่น ค่า บ ของวัสดุกรอบอาคารหรีอค่า SC 
ของกระจกที่ตํ่าเกินความเป็นจรีง ซึ่งจะต้องมีการศึกษาว่า ควรที่จะมีการแจ้งเตือนในเรื่องใดบ้าง 
และควรที่จะมีเกณฑ์ในการแจ้งเตือนอย่างไร

2) ข้อมูลที่ใช้โนการประเมินการใช้พลังงานในอาคารที่ได้นำเสนอในการวิลัยนี้ เป็น 
ข้อมูลที่ได้มาจากต่างประเทศ ซึ่งยังมิได้มีการพิสูจน์ว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีค่าที่ใกล้เคียงกับสภาพ 
ความเป็นจริงในประเทศไทยหรือไม่ จึงควรทำการเก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการประเมินกา?ใช้ 
พลังงานจากแหล่งข้อมูลภายในประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเหมาะลมมากขึ้นในการประเมิน 
การใช้พลังงานในอาคารลำหรับอาคารในประเทศไทย

3) ในการคำนวณค่า OTTV/ RTTV และการประเมินการใช้พลังงานในอาคารควบคู่กัน 
ไปน้ัน เป็นแนวทางที่สามารถช่วยให้ผู้ออกแบบทำการตัดสินใจในการออกแบบของอาคารที่มี 
ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้โดยมีความสะดวกในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้มีความ
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สะดวกในการพิจารณาเพิ่มมากขึ้น ก็ควรจัดให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนควบคู่กัน 
ไปด้วย เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมในกา?เลือกใช้กรอบอาคารประ๓ทต่างๆในการออกแบบ 
อาคาร

4) ในการประเมินการใช้พลังงานในอาคารอย่างง่ายที่ได้นำเสนอไปนั้น เป็นการ
คำนวณการใช้พลังงานในอาคารเพียงส่วนหนึ่งของการใช้พลังงานนั้งหมดภายในอาคาร ซ่ึงถ้า 
ต้องการให้มีการประเมินการใช้พลังงานในอาคารทั้งหมด จะต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานของ
ระบบอ่ืน  ๆ เช่น ระบบล่ือสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบขนส่งผู้โดยสารในแนวด่ิง (Elevator & 
Escalator) และอ่ืน  ๆ ซึ่งหากมีแนวทางในการประเมินการใช้พลังงานของส่วนต่างๆเหล่าน้ีได้โดย 
ง่ายแล้ว ก็น่าจะนำมาใช้ประกอบกันเพื่อให้ได้ผลการประเมินการใช้พลังงานในอาคารที่มีรูปแบบ 
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากข้ึน

5) ในการศึกษาการป้อนข้อมูลและกา?แสดงผลของโปรแกรมในงานวิจัยนี้ ยังเป็น 
เพียงการนำเสนอแนวทางในการป้อนข้อมูลและการแสดงผลต่างๆ แต่ยังมิได้วิเคราะห์ในราย 
ละเอียดเพื่อหารูปแบบที่ซัดเจนว่าควรมีลักษณะเช่นไร เพ่ือให้โปรแกรมสามารถล่ือสารกับผู้ใช้ใด้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่นำจะทำการศึกษาในโอกาสต่อไป

6) ในการป้อนข้อมูลรูปทรงอาคารในลักษณะ 2 หรอ 3 มิติเข้าส่โปรแกรม เพ่ือเสรมกับ 
การป้อนข้อมูลพื้นที่กรอบอาคารที่เป็นเพียงตัวเลขนั้น อาจใช้โปรแกรมอ่ืนช่วยในการสร้างรูปทรง 
ของอาคารขึ้นมา หรือจะเขียนโปรแกรมข้ึนมาใหม่เพ่ือใช้ในการสร้างรูปทรงอาคาร ซ่ึงโปรแกรมใน 
การเขียนรูปต่างๆจะมีวิธีการในการป้อนข้อมูลที่แตกต่างกันไป แต่โปรแกรมที่เลือกใช้ควรมี 
ลักษณะที่มีความสะดวกในการป้อนข้อมูล และควรที่จะลามารถเชื่อมโยงเข้ากับการป้อนข้อมูล 
กรอบอาคารในลักษณะตัวเลขได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากสามารถทำได้โดยสะดวกก็จะเป็นประโยชน์ 
ลำหรับผู้ใช้โปรแกรมท่ีลามารถสร้างรูป 2 หรือ 3 มิติในโปรแกรมได้ แต่หากผู้ใช้โปรแกรมไม่มี 
ความสามารถในด้านดังกล่าว ก็ควรที่จะสามารถใช้การป้อนข้อมูลตัวเลขแต่เพียงอย่างเดียวใน 
การใช้โปรแกรมได้
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